



คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูน (ชชช.)
ศูนย์ภูมิปัญญาไทบ้านปากมูน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำสร้าง ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทรศัพท์ 045-473084 E-mail : pakmoondam@gmail.com

กำหนดการแถลงข่าวสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล

ตามที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล ได้มีการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ นั้น

โดยล่าสุดชาวบ้าน ฯ ได้มีการชุมนุมกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ โดยการชุมนุมครั้งนั้น ได้มีการเจรจาระหว่างตัวแทนรัฐบาล คือ รมต.นิวัฒน์ ชำรงค์ บุญทรงไพศาล กับตัวแทนของชาวบ้านปากมูน นำโดยนางสมปอง เวียงจันทร์ นั้น

การเจรจาครั้งดังกล่าวมีข้อสรุปร่วมกัน ๓ ข้อ คือ (๑) เห็นควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ทั้งหมด (๒) เห็นควรยกเลิกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลทั้งหมด (๓) เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่คณะหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาหารายการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล โดยข้อสรุปทั้งหมดนี้ จะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี ภายในสองสัปดาห์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านปากมูน ได้ส่งตัวแทนเข้าติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างใด เลย

อีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านปากมูน (สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล) ซึ่งเป็นสมาชิกของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ Pmove ซึ่งได้มีมติให้จัดการชุมนุมใหญ่ ขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น

สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเขื่อนปากมูล เป็นเวลากว่า ๒๔ ปี ผ่านการเรียกร้องกับรัฐบาลมากกว่า ๑๖ รัฐบาล มีการเจรจากับนายกรัฐมนตรี ถึง ๑๓ คน มีมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนปากมูล ถึง ๔๕ ฉบับ แต่จนถึงขณะนี้ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล จึงจะได้เข้าร่วมในการชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อสาธารณะ ให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ จึงกำหนดให้มีการแถลงข่าวขึ้นอย่างเป็นทางการ ดังนี้

กำหนดการแถลงข่าว

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๐๐ น. รวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีประกาศแถลงการณ์ การเข้าร่วมชุมนุมกับขบวน Pmove

เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟวารินชำราบ

เวลา ๑๒.๓๐ น. ขึ้นหนังสือต่อนายสถานีรถไฟวารินชำราบ เพื่อให้จัดรถไฟ ให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ในการเดินทางเข้ากรุงเทพ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล

POWER OF THE PEOPLE